



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๘๑

ที่ รง ๐๒๐๔.๒/๑๒๕๔

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

เรียน รองปลัดกระทรวง อธิบดี/เลขาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กองผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

กระทรวงแรงงานได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการพิจารณา (การสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบ Intranet กระทรวงแรงงาน/จดหมายเวียน/ประกาศ/หัวข้อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาทราบด้วย

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)
ปลัดกระทรวงแรงงาน



ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การกำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเป็นงานประจำในต่างประเทศ กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงมีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)
ปลัดกระทรวงแรงงาน

แนบท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน

ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน
ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการพิจารณา (การสัมภาษณ์)

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมประสงศ์ รมะนันท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

- ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
- เวลาสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นางสาวกรรณิกา แก้วศรีสังข์	สป.
๒	นางสาวจันทพร วิสุทธิกันต์	กสร.
๓	นายทศพล สุมานนท์	กกจ.
๔	นางสาวธารินี ลิ้มจุฬารัตน์	กสร.
๕	นายบัญชา ชื่นชม	กกจ.
๖	นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์	กพร.
๗	นางสาวเพียงจิต บุญฮวด	สป.

หมายเหตุ

๑. หากไม่มาลงทะเบียนรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๒. การเข้ารับการสัมภาษณ์จะเป็นไปตามลำดับที่ปรากฏในตารางข้างต้น
๓. การแต่งกาย ชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๘๑ และ ๑๓๘๓